

# ด่วนที่สุด

ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๒๕๗



สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี  
ทำเนียบรัฐบาล กทม. ๑๐๓๐๐

๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๕

เรื่อง การขอยกเว้น หรือผ่อนผันการไม่ปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ และระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๕๔ และการขออนุมัติลงนามสัญญาต่าง ๆ ที่ไม่อยู่ในอำนาจของคณะรัฐมนตรี

กราบเรียน/เรียน รอง นรม., รัฐ-นร., กระทรวง, กรม

ด้วยในคราวประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๕ คณะรัฐมนตรีพิจารณาเห็นว่า มีส่วนราชการได้เสนอขอยกเว้น หรือผ่อนผันการไม่ปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุและระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๕๔ และการขออนุมัติลงนามสัญญาต่าง ๆ มาเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาบ่อยครั้ง ซึ่งบางเรื่องไม่อยู่ในอำนาจของคณะรัฐมนตรีที่จะพิจารณาให้ความเห็นชอบหรืออนุมัติได้ จึงมีมติว่า

๑. ในการขอยกเว้นหรือผ่อนผันการไม่ปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม และระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๕๔ นั้น ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีฯ ดังกล่าวได้กำหนดให้คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ (กวพ.) และคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (กวพ.อ.) มีอำนาจหน้าที่ในการตีความและวินิจฉัยปัญหา รวมทั้งพิจารณาอนุมัติยกเว้น หรือผ่อนผันการไม่ปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีฯ คณะรัฐมนตรีไม่มีอำนาจยกเว้นหรือผ่อนผันระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีฯ ได้ ดังนั้น หากส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐใดประสงค์จะขอยกเว้น หรือผ่อนผันการไม่ปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีฯ ดังกล่าว ให้เสนอเรื่องไปยัง กวพ. หรือ กวพ.อ. แล้วแต่กรณี โดยไม่ต้องนำเสนอขออนุมัติจากคณะรัฐมนตรี

๒. กรณีการทำสัญญาใด ๆ ของส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐ หากสัญญานั้นมีได้อยู่ในอำนาจของคณะรัฐมนตรีที่จะต้องพิจารณาให้ความเห็นชอบหรืออนุมัติตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายระเบียบหรือมติคณะรัฐมนตรี ให้ส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐดำเนินการไปตามอำนาจหน้าที่ โดยไม่ต้องนำเสนอขอความเห็นชอบหรืออนุมัติจากคณะรัฐมนตรี

จึงกราบเรียนมาเพื่อโปรดทราบ/จึงเรียนยืนยันมา/จึงเรียนยืนยันมาและขอได้โปรดแจ้งให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นของรัฐในกำกับดูแลทราบและถือปฏิบัติต่อไป/จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ/จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและขอได้โปรดแจ้งให้หน่วยงานในสังกัดทราบและถือปฏิบัติต่อไป

ขอแสดงความนับถือ (อย่างยิ่ง)

(นายอำพน กิตติอำพน)  
เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

สำนักพัฒนายุทธศาสตร์และติดตามนโยบายพิเศษ

โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๙๐๐๐ ต่อ ๔๔๓

โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๑๔๕๖